

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO**Kết luận của Thường trực Thành ủy
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn Thành phố**

Ngày 02/8/2021, Thường trực Thành ủy họp, nghe Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn MTTQ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở: Y tế, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố trình bày Báo cáo số 600-BC/BCSD ngày 02/8/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận:

Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 600-BC/BCSD ngày 02/8/2021 của Ban cán sự đảng UBND Thành phố. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh diễn biến vẫn đang rất phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Qua công tác chủ động rà soát, giám sát các trường hợp ho, sốt ngoài cộng đồng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có thể còn có nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng chưa được phát hiện; đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh với nhiều ca mắc, nguy cơ lây nhiễm trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Vì vậy, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở phải siết chặt hơn, quyết liệt hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó lưu ý tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn nữa Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thông báo số 430-TB/TU

ngày 30/7/2021, Thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021, Thông báo số 420-TB/TU ngày 23/7/2021, Công văn số 177-CV/TU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021, Công điện số 17/CD-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố...

2. Tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội trên toàn địa bàn Thành phố thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 ngay từng gia đình, từ ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan, đơn vị... Huy động các lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, công an, Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, thanh niên, sinh viên tình nguyện và người dân cùng vào cuộc tham gia giám sát; tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết theo đúng quy định.

Các cấp, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện cấp giấy phục vụ đi lại của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo mẫu thống nhất, bảo đảm đúng quy định giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các quận, huyện, thị xã, lực lượng thanh tra Thành phố tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kể cả cơ quan Trung ương. Cương quyết yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố. Yêu cầu các cơ quan chỉ bố trí cán bộ trực cơ quan và làm việc trực tuyến, có phương án, phê duyệt công tác phòng, chống dịch đối với từng cơ quan; có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện đúng quy định.

Siết chặt hoạt động của các khu, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch và cam kết theo quy định.

Tiếp tục kiểm soát, siết chặt 23 chốt vào Thành phố, các chốt do các địa phương thiết lập bảo đảm đủ lực lượng trực 24/24h và 7/7 ngày trong tuần, đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị ủy, Sở chỉ huy phòng chống dịch các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định về tình hình trên địa bàn; chỉ đạo, điều hành khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống, không để bị động, lúng túng, chậm trễ.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, Sở Chỉ huy Thành phố tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận định chính xác tình hình để chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời công tác phòng, chống dịch; chủ động dự báo tình hình, xây dựng và báo cáo phương án phòng, chống dịch ở mức cao hơn tại kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Thành ủy.

Thường trực Thành ủy thống nhất cử đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy tham gia Phó Chỉ huy Sở Chỉ huy phòng chống dịch Thành phố theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND Thành phố.

4. Khẩn trương hoàn thành trang thiết bị và kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã để vận hành, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp F1 vào cách ly theo quy định. Các địa phương, đơn vị chủ động, tích cực học tập, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch bệnh như mô hình cách ly "3 lớp", "4 tại chỗ", mô hình tổ dân phố tự quản bảo vệ "vùng xanh"...

Tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; cách ly triệt để các trường hợp liên quan; dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa, ra lệnh giới nghiêm một khu vực có nhiều ca F0: Khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn... để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

5. Tăng cường công tác lấy mẫu, huy động lực lượng tham gia lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ và trả kết quả xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... và các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 khác ngoài cộng đồng. Lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao; trả kết quả xét nghiệm nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm.

6. Siết chặt công tác an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế; tổ chức phân luồng khám, chữa bệnh, tăng cường khám chữa bệnh từ xa để giảm số lượng người đến bệnh viện.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố làm việc với Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các bệnh viện Trung ương sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội; phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành Trung tâm Hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại Tam Trinh - Hoàng Mai với quy mô 500 giường; đồng thời đưa vào sử dụng cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với quy mô 1.000 giường tại dự án nhà ở cao tầng thuộc Khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai.

Chỉ đạo Sở Y tế Thành phố chỉ đạo các bệnh viện thuộc Thành phố bố trí, sắp xếp việc khám, điều trị bệnh nhân, đảm bảo nguồn lực tổ chức tốt hệ thống, mạng lưới chăm sóc, điều trị người bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo các tầng điều trị; tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố có dịch vụ xét nghiệm Covid-19 phải công khai giá và chỉ được thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và cần tính đến sự khó khăn của người dân bị tác động của đại dịch Covid-19. Tuyệt đối không được thu cao hơn mức giá quy định của Bộ Y tế. Trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu công an, quân đội, y tế (bao gồm cả các đơn vị y tế tư nhân), công nhân các khu công nghiệp, Tổ Covid-19, lực lượng tham gia cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu... tiến tới tiêm chủng cho toàn dân khi lượng vắc xin được phân bổ nhiều bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

8. Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị y tế theo các kịch bản phòng chống dịch theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; quy định của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương đảm bảo minh bạch, hiệu quả, không để tiêu cực, thất thoát lãng phí. Yêu cầu rà soát, kích hoạt và đưa vào hoạt động theo phương án, kịch bản cao hơn.

9. Sắp xếp, điều chỉnh, bố trí nguồn cung ứng, tổ chức phân phối, vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ nhân dân bảo đảm khoa học, hiệu quả, an toàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của Thành phố; kiểm soát không để thiếu hàng, tăng giá, trục lợi, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo cung cấp thông tin trên báo chí về việc cung ứng hàng hóa của Thành phố; không để các đối tượng lợi dụng tăng giá, để nhân dân yên tâm, không hoang mang.

10. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc hỗ trợ các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và các đối tượng thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, các đối tượng yếu thế, các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,... để đề xuất các chính sách khác, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB,
- Ban Tuyên giáo, VP TW Đảng,
- Thường trực TU, Ban Thường vụ TU,
- Đảng đoàn HĐND TP, Ban CSĐ UBND TP,
- Các ban Đảng, VP TU,
- MTTQ và các đoàn thể TP,
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP, VP UBND TP,
- Các sở, ngành TP,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy TT,
- Lưu TH, VT.

(Để b/c)

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn